



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3083 /BKHĐT-KTĐN

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kính chào Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam và xin trân trọng thông báo:

Liên quan đến việc triển khai Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc” tại các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Dự án “Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai” tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

- Theo đề nghị của JICA tại Thư số 1R-202401230005 ngày 23/01/2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản gửi UBND 11 tỉnh là cơ quan chủ quản các dự án đề nghị xác nhận, cung cấp thông tin, trả lời các câu hỏi liên quan đến các nội dung như: kiểm toán giải ngân, thiết lập các tiêu chí đối với các dự án thành phần, phân loại dự án nhóm A theo Hướng dẫn về môi trường và xã hội của JICA, lựa chọn một hoặc hai tỉnh đại diện cho các tỉnh còn lại trong quá trình chuẩn bị, triển khai dự án, số lượng ban quản lý dự án tại mỗi tỉnh, việc tuyển chọn tư vấn,... Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin gửi kèm theo văn bản của các tỉnh đề phía JICA nghiên cứu, tổng hợp. Ngoài ra, các thông tin trên đã được các tỉnh đã cung cấp trực tiếp cho các đoàn công tác của JICA.

Đối với ý kiến của JICA nêu tại mục 4 của Thư số 1R-202401230005 ngày 23/01/2024 về việc đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính tham gia và chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc đảm bảo quản lý dự án hiệu quả: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ ngành trung ương sẽ thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quy định tại Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài và các quy định pháp luật có liên quan của phía Việt Nam.

- Về thủ tục phía Việt Nam, hiện nay 11 dự án đã được Quốc hội, Chính phủ Việt Nam bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để ưu tiên thực hiện.

- Để thực hiện các Tuyên bố chung giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị JICA sớm báo cáo Chính phủ Nhật Bản cam kết vốn vay cho các dự án để hai bên có cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo. Ngoài ra, đề nghị phía JICA thông báo kế hoạch, lộ trình triển khai các công việc liên quan để phía Việt Nam phối hợp chuẩn bị.

Nhân dịp này Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin gửi đến Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam lời chào trân trọng. / *Đ. Lạc*

Nơi nhận:

- Văn phòng đại diện JICA tại Việt Nam;
- Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam;
- UBND các tỉnh: Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu;
- Lưu: VT, KTĐN.C *4*



Trần Quốc Phương
THỨ TRƯỞNG